



นิตดา ภูแล่นกี (อายุ 46 ปี) ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี พ.ศ.2559

แบรนด์ “Nidda” ประเภทผ้าไหมแต้มหมี่

ที่อยู่ : 46 ม.2 บ้านหัวฝาย ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180

เบอร์ติดต่อ : 083 656 5644

• จุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจในการทำงาน

คุณนิตดาสืบทอดงานผ้าไหมมัดหมี่มาจากคุณแม่สุภาณี ภูแล่นกี (ครูช่างศิลปหัตถกรรมปี 2556) โดยซึมซับการทำงานจากคุณแม่มาตั้งแต่เด็ก ด้วยความชื่นชอบในผ้าไหมทอมือที่คุณแม่และคนในชุมชนทำ จึงตัดสินใจเรียนรู้โดยเริ่มจากการเป็นลูกมือของคุณแม่ ฝึกทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนจบกระบวนการทำผ้าไหมมัดหมี่ กว่าจะสำเร็จเป็นผ้า 1 ผืน ต้องใช้ระยะเวลาในการทำงาน เมื่อเติบโตขึ้นคุณนิตดาเล็งเห็นถึงปัญหาตรงนี้จึงหันมาพัฒนาการทำงานมัดหมี่ให้ง่ายขึ้น โดยทางกลุ่มได้รับการช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วยพัฒนานวัตกรรมในการระบายสีลวดลายผ้า ในรูปแบบ “ไหมแต้มหมี่” ที่ให้ผ้ามีสีสันสดใส และร่นระยะเวลาในการทำลวดลายได้เป็นอย่างดี ทำให้ได้ลวดลายที่คมชัด แปรกลตาไปจากเดิมจนทำให้ปัจจุบันผ้าไหมแต้มหมี่ฝีมือคุณนิตดากลายเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนบ้านหัวฝาย จนมีฐานลูกค้ามากมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

• เอกลักษณ์ และกรรมวิธีการผลิตผลงาน

จุดเด่นของผ้าไหมแต้มหมี่ฝีมือคุณนิตดา ถือเป็นผ้าไหมที่มีคุณภาพ ทั้งวัตถุดิบที่เลือกใช้ และการเลือกแต้มสีสันทึ่เพื่อสร้างลวดลายเรขาคณิตในรูปแบบต่างๆ ให้มีความโดดเด่น สวยงาม แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย จนได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (มผช.) มีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งการปรับลวดลายและสีสันทึ่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัย

“ผ้าไหมแต้มหมี่” ใช้สีเคมีมาช่วยในการลงสีผ้าทอโดยใช้ฟู่กันระบายสีให้เกิดเป็นลวดลายบนผืนผ้า ทำให้ได้ลวดลายที่ต่างไปจากการมัดหมี่แบบเดิมๆ ซึ่งข้อดีคือสามารถลดระยะเวลาทำงานให้สั้นลงกว่าเดิมหลายเท่า และทำให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอได้ราคาถูกลงกว่าเดิม ส่งผลให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายเพราะราคาไม่แพงเกินไป

แบรนด์ “NITDA”

แนวคิดในการพัฒนา : นำผ้าไหมแต้มหมี่ที่มีสีสันทันและลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว นำมาออกแบบโดยจับสีสันทันและลวดลายของผ้ามา Mix & Match จัดวางลายใหม่ให้เสื้อผ้าของแบรนด์เพิ่มความสง่างาม โดดเด่นและน่ามองให้กับผู้สวมใส่

“ไม่เคยคิดว่าผ้าไหมแต้มหมี่จะสามารถนำมาตัดเย็บเป็นชุดที่สามารถสวมใส่ได้ในทุกวัน เพราะคนส่วนใหญ่ติดภาพผ้าไหมแต้มหมี่เหมาะกับการตัดเย็บเป็นชุดทางการเท่านั้น เมื่อเราได้นำความรู้ทางด้านแฟชั่นมาต่อยอดและกล้าที่จะปรับรูปแบบ โทนสี และลวดลายขึ้นใหม่ ทำให้ผ้าไหมของเราเกิดความแตกต่าง ถือเป็นก้าวแรกในการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จ”



